

Tập đoàn Capital GPC đại diện cho những nhà đầu tư, doanh nghiệp và người nhập cư đến từ Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ. GPC cung cấp đầy đủ các dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp.

Khách hàng của chúng tôi đầu tư vào các loại hình kinh doanh và bất động sản, bao gồm những hoạt động thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và nhà ở.

Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và đầu tư của khách hàng, chúng tôi cung cấp những dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp cũng như một mạng lưới kinh doanh mở rộng dưới sự quản lý của chính phủ và cộng đồng kinh doanh.

Đầu tư kinh doanh

Chúng tôi cung cấp hình thức quảng bá sâu rộng nhất đối với những cơ hội đầu tư kinh doanh tại phía tây Canada.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi muốn tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Canada thường có nhu cầu thiết lập một diễn đàn kinh doanh để thông qua đó họ có thể dễ dàng tiếp cận được thị trường này.

Chúng tôi làm việc với khách hàng để giúp họ thực hiện những hoạt động kinh doanh tại đây cũng như giúp họ thiết lập những mối quan hệ đối tác và đồng minh mang tính chiến lược với các doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả tại đất nước này.

Nhập cư

Những nhà tư vấn chuyên nghiệp về vấn đề nhập cư của chúng tôi thực hiện “khảo sát về nhu cầu” nhằm đánh giá tình hình nhập cư tại Canada.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các ban ngành chuyên về nhập cư của liên bang và tỉnh bang. Trong nhiều trường hợp, khách hàng của chúng tôi có thể nhập cư đến Saskatchewan theo “Chương trình Hỗ Trợ Nhập Cư của tỉnh bang Saskatchewan”(“SINP”).

Thông thường khách hàng của chúng tôi hội đủ điều kiện để tham gia chương trình theo hình thức “thành lập doanh nghiệp”. Các nhà tư vấn về kinh doanh và nhập cư sẽ xác định các loại hình đầu tư và triển khai kế hoạch kinh doanh hợp lý phù hợp với ý định đầu tư và nhu cầu nhập cư của khách hàng.

Các phái đoàn thương mại

GPC tổ chức và hướng dẫn những phái đoàn thương mại công nghiệp và các tổ chức của Chính phủ tại Canada.

Phái đoàn thương mại gồm những phái đoàn nước ngoài. GPC hướng dẫn Hiệp hội công nghiệp Canada và những cơ quan quản lý của chính phủ tham gia các hội chợ quốc tế đồng thời sắp xếp những cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp hoặc giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý.

GPC tạo điều kiện cho việc thảo luận và thương thuyết nhằm đi đến những thoả thuận mang tính pháp lý về thương mại song phương, đầu tư và những hợp tác kinh doanh mang tính chiến lược.

Phái đoàn thương mại cũng gồm những phái đoàn trong nước. GPC hướng dẫn những hiệp hội Công nghiệp và Quản lý quốc tế đến Canada. Phái đoàn thương mại tạo điều kiện để hiệp hội Công nghiệp và Quản lý quốc tế này có thể gặp mặt các doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại Canada.

GPC tạo điều kiện cho những cuộc thảo luận và thương thuyết nhằm đi đến những thoả thuận mang tính pháp lý về thương mại song phương, đầu tư, nhập cư, visa làm việc và những hợp tác kinh doanh mang tính chiến lược.

Visa cho sinh viên và người đi làm việc

Những nhà tư vấn về nhập cư của chúng tôi sẽ giúp bạn có được visa cho học sinh-sinh viên và người đi làm tại Canada. Vùng phía Tây Canada có xu hướng thu hút học sinh nước ngoài đến học tập tại các trường trung học phổ thông và đại học. Các ngành công nghiệp bản xứ còn thiếu hụt nguồn nhân sự kỹ thuật cao sẽ được đáp ứng nhờ vào lượng lao động nước ngoài có kỹ thuật và tay nghề cao này.

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Hãy liên lạc với chúng tôi và GPC sẽ kết nối bạn với mạng lưới sâu rộng của các nhà tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng những nhu cầu cá nhân và kinh doanh của bạn.